



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 หน้า 14

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มีอิงลิชโปรแกรมหูกรร.

- จัดสอนอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ห้อง
- กทม.ยกระดับการศึกษาโกอินเตอร์

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. โดยกล่าวว่าขณะใดตามแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกทม. จำนวน 437 โรงเรียนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด กทม. เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมปลายโดยปัจจุบันมีนักเรียนในสังกัดจำนวนกว่า 3 แสนคนอย่างไรก็ตามแนวทางที่ กทม. จะเร่งพัฒนาในขณะนี้คือการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นภาษากลางของโลกโดยภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองหาความรู้ได้กว้างไกลจากทั่วโลกโดยปัจจุบัน กทม. มีการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา โดยมีห้องเรียนเฉพาะที่จะทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทัศนศิลป์ และ สุขศึกษาจำนวนรวม 42 โรงเรียน และแผนการพัฒนากอง กทม. คือไปคือขยายโรงเรียน 2 ภาษาของ กทม. กระจายให้ครบทั้ง 437 โรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามปัญหาการพัฒนาการศึกษาของ กทม. ในขณะนี้เกิดปัญหาด้านบุคลากรบางส่วนเนื่องจากครูในสังกัด กทม. เมื่อมีการสอบบรรจุเข้า

เป็นข้าราชการครู กทม. นั้น จะเปิดสอบกว้างจากบุคคลทั่วประเทศและเมื่อทำการสอบไปได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งบุคลากรดังกล่าวก็จะขอย้ายกลับไปสอนที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นภูมิภาคของตนเองทำให้ กทม. ต้องมีการสอบรับครูใหม่เข้าบรรจุทดแทนอยู่เสมอซึ่งการพัฒนาครูในแต่ละบุคคลนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาให้เกิดความเชี่ยวชาญในการสอนดังนั้น กทม. จึงได้ออกกฎเกณฑ์การย้ายของข้าราชการครู กทม. ใหม่จากเดิมที่กำหนดให้ครู กทม. สามารถขอย้ายไปสอนยังพื้นที่อื่น ๆ ได้จะต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี เป็นการกำหนดอายุงานเพิ่มเติมขึ้นเป็น 7 ปี เพื่อแก้ปัญหาครูขอย้ายกลับภูมิภาคเก่ามากขึ้นนอกจากนี้ กทม. ยังได้จัดตั้งกองทุนเอราวัณร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีพ่อแม่เป็นข้าราชการ กทม. เพื่อทำการศึกษาต่อด้านครุศาสตร์ เพื่อกลับมาบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด กทม. โดย กทม. จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยมีระเบียบห้ามมิให้ย้ายไปสอนในพื้นที่อื่นอย่างเด็ดขาดโดยทุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมอาชีพครูและส่งเสริมนักเรียนที่มีการเรียนดีให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมโดยโครงการดังกล่าว กทม. ตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษาปีการศึกษาละไม่ต่ำกว่า 30 ทุน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2560 นี้



E: หัวข่าว.doc 7/12/2017 7:49:09 AM